



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สท.ศพด.3) เทศบาลตำบล

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

(ครั้งที่ 2)

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สท.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (แบบ สท.ศพด.3) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (ครั้งที่ 2)

ราคางบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 2,274,000.-บาท

(-เงินสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลดอนทราย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ครั้งนี้ภายในสัญญาจ้างเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,137,000.-บาท
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

8. ผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00 น. - 12.00 น. โดยผู้ซื้อแบบแปลน และเอกสาร จะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเอง หรือจะมอบผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนให้ถือเสมือนไปดูด้วยตัวเอง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยให้ไปพร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย เวลา 12.00 น. ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่และฟังคำชี้แจง ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และรายละเอียดอื่น ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างเป็นเหตุเพื่อให้พ้นผิด และขอขยายเวลาทำการไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ระหว่างเวลา 09.30 น. - 10.00 น.

และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ให้เข้าเสนอราคาใน วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.-บาท ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7484-2190 -1 ต่อ 19,20 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) , [www.ptlocal.go.th](http://www.ptlocal.go.th) และ [www.tambondsai.go.th](http://www.tambondsai.go.th) สำหรับผู้ซื้อแบบแปลน เอกสาร ไว้แล้วตามประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สามารถติดต่อขอรับเอกสาร แบบแปลน ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

